

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๘๑๑



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๑๗๔๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอให้จังหวัดประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่ต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้ตรวจสอบหมู่บ้านในฐานข้อมูลที่จังหวัดและยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณกรณีมีความพร้อมด้านแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า และสถานที่ก่อสร้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่ต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งให้ตรวจสอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลข้างต้นที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขอให้หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายรายการแหล่งน้ำ (รวมทั้งประปาหมู่บ้าน) หรือทาง ขอให้ระบุค่าพิกัด (Global Positioning System) โดยจัดทำแบบแสดงรายงานค่าพิกัดแหล่งน้ำและทาง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้จังหวัดระบุข้อมูลค่าพิกัดแหล่งน้ำ (ประปาหมู่บ้าน) ตามแบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยขอให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔

โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๑

แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ระบุค่าพิกัด (กรณีมีความพร้อมทั้ง ๓ ด้าน)

จังหวัด.....

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำ	ประชากรที่ขาดแคลนน้ำ	ความต้องการเดิม			ไม่ต้องการ (ให้ระบุว่า "ไม่ต้องการ")	ยืนยันความต้องการ			ค่าพิกัด	หมายเหตุ
								ประเภท	งบประมาณ	แบบแปลนที่จะใช้		ประเภท (ระบุเพียงอย่าง เดียวเท่านั้น บาดาล/ผิวดิน/ ขยายเขตประปา)	งบประมาณ	แบบแปลนที่จะใช้ (ให้ระบุว่าใช้แบบ แปลนของหน่วยงานใด)		

ลงชื่อ (.....)

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้รายงานข้อมูล

หมายเหตุ ๑. ขอให้จังหวัดรายงานผลตามแบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระบุค่าพิกัด

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๒. สามารถรายงานผลเป็นการล่วงหน้าได้ทาง E-mail : kwan_ch๗๗@hotmail.com

ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ระบุค่าพิกัด (เพิ่มเติมจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้ตรวจสอบ)

จังหวัด.....

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ครัวเรือนที่ขาด แคลนน้ำ	ประชากรที่ขาด แคลนน้ำ	ความต้องการก่อสร้างระบบประปา			สรุปความพร้อม (ให้ระบุว่า พร้อม หรือไม่พร้อม)			ค่าพิกัด	หมายเหตุ
								ประเภท (บาดาล/ผิว ดิน/ขยายเขต ประปา)	งบประมาณ	แบบแปลนที่จะใช้ (ให้ ระบุว่าใช้แบบแปลน ของหน่วยงานใด)	สถานที่	แหล่งน้ำ	ระบบไฟฟ้า		

ส่งชื่อ (.....)

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้รายงานข้อมูล

หมายเหตุ ๑. ขอให้จังหวัดรายงานผลตามแบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระบุค่าพิกัด

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๒. สามารถรายงานผลเป็นการล่วงหน้าได้ทาง E-mail : kwan_ch๗๗@hotmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๘๑.๒/ว ๑๗๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๑.๒/ว ๑๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีฐานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีความพร้อมด้านแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า และสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
 ๒. แบบสรุปข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่ต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพิ่มเติมจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้ตรวจสอบ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบตรวจสอบความพร้อมและยืนยันความต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด
 ๔. แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน ๑ ชุด
 ๕. แนวทางการดำเนินการและการบันทึกข้อมูล
 ๖. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่ต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและให้จังหวัดสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังมีหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค นอกเหนือจากข้อมูลที่จังหวัดแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบอีกหรือไม่ หากมีให้สำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แล้วแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่จังหวัดสำรวจและแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบมีระยะเวลาล่วงเลยมาพอสมควร ปรากฏว่ามีหมู่บ้านในฐานข้อมูลบางแห่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้ว ประกอบกับข้อมูลที่เคยสำรวจไว้อาจมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน เมื่อได้จัดสรรงบประมาณแล้วองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นจำนวนมาก เช่น แก้ไขระบบประปาผิวดินเป็นระบบประปาบาดาล หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เนื่องจากหมู่บ้านตามฐานข้อมูลไม่มีความพร้อมด้านแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้างหรือมีระบบประปาอยู่แล้ว ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ว่ายังมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แต่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่จังหวัดได้สำรวจและแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่ต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้

๑. หมู่บ้านในฐานข้อมูลที่จังหวัดสำรวจและยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ยังประสบปัญหาด้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคอีกหรือไม่ ข้อมูลหน่วยดำเนินการ เลขที่หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน และความต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล

ในบัญชี...

ใบปกชีดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วสรุปข้อมูลดังกล่าวจัดส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุให้จัดส่งเพิ่มเติมในช่องเอกสารที่ต้องนำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ครบทุกโครงการตามที่ระบุไว้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยใช้แบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒. สืบค้นเพิ่มเติมว่ายังมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค นอกเหนือจากข้อมูลที่จังหวัดสำรวจและแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบอีกหรือไม่ หากมีให้สำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค แล้วให้สรุปข้อมูลดังกล่าวจัดส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมแบบสำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยหากเป็นกรณีที่มีความต้องการขอขยายเขตบริการประปาหรือซ่อมแซมระบบประปา หรือก่อสร้างระบบประปาที่ไม่ได้ใช้แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำหรือแบบมาตรฐานการประปานครหลวง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและแบบแปลนการก่อสร้างอย่างละเอียดจัดส่งพร้อมแบบสำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ด้วย โดยใช้แบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามข้อ ๑ และ ๒ ขอให้จังหวัดประสานข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความพร้อมของโครงการตามความเป็นจริง โดยให้ดำเนินการตามแนวทางดำเนินการและการบันทึกข้อมูลตามที่กำหนดในตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายการข้อมูลแล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อมูลโดยให้ท้องถิ่นจังหวัดลงนามรับรองข้อมูลในเอกสารทุกแผ่นจัดส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมแบบสำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ (ในกรณีที่มีความต้องการขยายเขตบริการประปาหรือซ่อมแซมระบบประปาหรือก่อสร้างระบบประปาที่ไม่ได้ใช้แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หรือแบบมาตรฐานการประปา นครหลวง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและแบบแปลนอย่างละเอียดจัดส่งเพิ่มเติมด้วย) โดยขอให้จังหวัดกำกับท้องถิ่นจังหวัดเร่งดำเนินการและแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลข้างต้นที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากภายหลังปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อมูลที่รายงานความพร้อมของโครงการแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากความไม่พร้อมของแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า หรือสถานที่ หรือเนื่องจากมีระบบประปาใช้อยู่เดิมแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้รายงานและตรวจสอบข้อมูลด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ นร ๐๗๓๖/วิ๒๘

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๖

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือปฏิบัติการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่บริหารจัดการรายละเอียดวงเงินและค่าของงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอกระทรวง และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณากลับกองและนำเสนอสำนักงบประมาณ นั้น

สำนักงบประมาณขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑.๑ แบบรายงานค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแบบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) จำนวน ๓ ชุด

๑.๒ สำหรับหน่วยงานที่ต้องจัดทำแบบรายงานงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินคงคลัง แบบประมาณการรายได้และรายงานการคลัง แบบรายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินหมุนเวียน รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้จัดทำและส่งพร้อมกับแบบรายงานค่าของงบประมาณฯ จำนวน ๓ ชุด

๒. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกำกับ องค์กรมหาชน เป็นต้น ขอให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงบรายจ่ายดังกล่าวตามการจำแนกประเภทรายจ่ายที่สำคัญงบประมาณกำหนด

๓. หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายรายการแหล่งน้ำและทาง ขอให้ระบุพิกัด (Global Positioning System) โดยจัดทำแบบแสดงรายงานการระบุพิกัดแหล่งน้ำและทาง ส่งสำนักงบประมาณพร้อมกับแบบค่าของงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในขั้นตอนการจัดทำค่าของงบประมาณในระบบ e-Budgeting

/๔. หน่วยงานที่...

๔. หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้ระบุพื้นที่ที่จะดำเนินการ (จังหวัด อำเภอ ตำบลหรือหมู่บ้าน) บันทึกข้อมูลในขั้นตอนการจัดทำค่าของงบประมาณในระบบ e-Budgeting

๕. หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายการวิจัย ให้เสนอขอตั้งงบประมาณในส่วนของโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๖. หน่วยงานที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๑๖ ข้อ ขอให้เตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดทำโครงการในลักษณะ Project-Based และจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโครงการ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และเชื่อมโยงโครงการกับโครงสร้างแผนงานที่สำคัญงบประมาณได้กำหนดขึ้น เพื่อรองรับไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑

๗. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสำหรับประกอบการชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติ ขอให้จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้

๗.๑. จัดทำรายละเอียดและคำชี้แจงค่าใช้จ่ายรายการสำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ประชาสัมพันธ์) ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเช่าทรัพย์สิน โดยการจัดทำค่าของงบประมาณ ขอให้บันทึกข้อมูลตามรายการกลางที่สำคัญงบประมาณกำหนดไว้ในภาคผนวกคู่มือฯ

๗.๒. จัดทำหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานใช้ในการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ สำหรับรายการสำคัญ เช่น ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ ทาง สถานศึกษา เป็นต้น

อนึ่ง หน่วยงานสามารถเรียกข้อมูลรายละเอียดคู่มือปฏิบัติการจัดทำค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ที่ www.bb.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๕๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๔

policy@bb.go.th